

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๒. เรื่อง สรุปผลการประชุม TWG SEANF ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบสรุปผลการประชุม Technical Group of the South East Asia National Human Rights Institutions Forum (TWG SEANF) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ประเทศมาเลเซีย

๓. เรื่อง องค์กร Front Line Defenders เรียกร้องทางการไทยยุติการดำเนินคดีต่อ นายบารมี ชัยรัตน์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบว่า องค์กร Front Line Defenders ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเรียกร้องทางการไทยยุติการดำเนินคดีต่อ นายบารมี ชัยรัตน์ ผู้ถูกตั้งข้อหาก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร เนื่องจากสนับสนุน ๑๔ นักศึกษาที่เป็นนักเคลื่อนไหว ในการนี้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เสนอ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองพิจารณาต่อไป

๔. เรื่อง องค์กรประกอบคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยกร่างหนังสือจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถึงประธานกรรมการยกย่องรัฐธรรมนูญ เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๕. เรื่อง แม่อุ้มบุญที่ตกค้างในประเทศไทยเรียกร้องขอบุตรคืน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่งเรื่องให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนดำเนินการต่อไป

๖. เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ

ตามที่นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือกราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติการเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้แทน Local Network ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศเวียดนาม โดยมีนายเบญจ สุตารมณ อนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เข้าร่วมด้วย โดยนายเบญจ ฯ ใช้งบประมาณส่วนตัว และขอให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วย นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติไม่ขัดข้อง และให้เสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอนุกรรมการ ฉบับลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

๗. เรื่อง ความคืบหน้าในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ๖ ปี ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบความคืบหน้าในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ๖ ปี ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ